



Thông điệp này hiện được đăng bằng tiếng Anh, Nga, tiếng Trung Giản thể, Somali, Tây Ban Nha và tiếng Việt tại:

<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 6 tháng 10, 2020

Đến: Tất cả nhân viên và các bên liên quan của ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) và Acacia McGuire Anderson, Điều phối viên Việc làm Toàn bang Thứ nhất

Về vấn đề: Tháng Nhận thức về Việc làm của Người Khuyết tật Toàn quốc

Tháng Mười là [Tháng Việc làm của Người Khuyết tật Toàn quốc](#) (National Disability Employment Month, hoặc NDEAM), và chủ đề năm nay là “Tăng cường Tiếp cận và Cơ hội.”

Tại ODDS, công ăn việc làm là trọng tâm của sứ mệnh truyền sức mạnh cho người dân Oregon nào đang mắc phải khuyết tật trí tuệ và phát triển nhằm giúp họ sống những cuộc sống trọn vẹn trong cộng đồng của họ.

Năm nay đã mang đến nhiều thách thức vì thế bắt buộc phải thay đổi hệ thống dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các dịch vụ việc làm. Nhiều nhà cung cấp và các cơ quan quản lý hồ sơ hiện đang tìm tòi các giải pháp sáng tạo về cách cung cấp dịch vụ mà qua đó họ vẫn có thể hỗ trợ mọi người một cách an toàn trong suốt mùa dịch COVID-19.

ODDS và Cơ quan Phục hồi Chức năng Làm việc (Vocational Rehabilitation, hoặc VR) hiện đang chủ trì tổ chức một sự kiện “bữa ăn trưa cùng học tập” trực tuyến vào Thứ Ba, ngày 13 tháng 10. Một nhóm người tham gia sự kiện gồm các chuyên gia tại Oregon sẽ thảo luận các giải pháp việc làm cải tiến. Nhóm người hội thảo này bao gồm Trey Schneider, người mà đã khởi đầu sự nghiệp của ông ấy với vai trò là một thực tập sinh trong Dự án SEARCH và hiện ông đang làm việc với tư cách là Trợ lý Chuyên viên Hỗ trợ Văn phòng tại Cục Dịch vụ Môi trường của Thành phố Portland. Mer Stevens làm việc tại Cơ quan Dịch vụ Tiếp cận

Cộng đồng, Laura Noppenberger tại Cơ quan Môi giới Các Dịch vụ Hỗ trợ Miền Đông Oregon, Pennie Hartley tại VR, và Anais Keenon tại Thành phố Portland cũng sẽ là các thành viên cốt cán của nhóm tham gia hội thảo.

Vui lòng tham gia cùng chúng tôi từ buổi trưa đến 1:00 chiều, ngày 13 tháng 10, để tham dự buổi hội thảo này và lễ tôn vinh tháng Nhận thức Việc làm của Người Khuyết tật Toàn quốc. Đăng ký tại:
<https://attendee.gotowebinar.com/register/2505314618931007502>

Sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được thư xác nhận chứa thông tin về việc tham gia hội thảo thông qua internet.

Đính kèm theo thông điệp này là tờ rơi thông tin về sự kiện và thẻ truyền thông xã hội mà có được chia sẻ trên kênh truyền thông của quý vị. Vui lòng cứ chia sẻ thông tin rộng rãi!

Xin cảm ơn sự công tác và hỗ trợ của quý vị đối với người dân Oregon mà đang mắc phải tình trạng khuyết tật trí tuệ và phát triển.

Trân trọng,

Lilia and Acacia

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OrebODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi](#).

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ chữ lớn, chữ nổi Braille hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Hãy liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển tại Tiểu bang Oregon theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể bấm số 711 (đường dây dành cho người khiếm thính hoặc khuyết tật phát âm).